

ดำเนินการโดย



1 ปี ชัชชา กับ ภารกิจของ สถาบันโลกคดีศึกษา

ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี สมพงษ์ สวางนบรรพ
ผู้อำนวยการสถาบันโลกคดีศึกษา

แผ่นดินบริเวณนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะพื้นที่ประเทศไทยบริเวณนี้เป็นพื้นดินแห่งโลกาภิวัตน์มานานแล้ว ด้วยสาเหตุจากที่ตั้งหรือสาเหตุอื่น ๆ แต่พบว่ามี การเชื่อมต่อ มีการติดต่อกับต่างประเทศ มีการเรียนรู้ มีการรับรู้กับโลกภายนอกมาโดยตลอด สุวรรณภูมิ รู้จักโลกตะวันออก โลกตะวันตก ทวารวดี ก็รู้จักโลกตะวันออก โลกตะวันตกเช่นกัน พอถึงสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา โดยเฉพาะ สมัยอยุธยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของชาวโลก มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในแง่มุมต่าง ๆ ของโลกอยู่เสมอ แต่คนไทยไม่ใช่เป็นคนที่ชำนาญเรื่องการต่างประเทศอาจเพราะแนวคิดที่ว่าถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็ต้องเดินทางมาที่ประเทศของเรา เราต้องขอบคุณผู้ปกครองของนครรัฐ ของราชอาณาจักรที่ผ่านมาในอดีต เพราะว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้ที่เข้าใจปัญหา รู้จักโลกถึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นประเทศที่มีสันติภาพสงบสุขและเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเชื่อมโลกทั้งตะวันออก ตะวันตกเสมอมา สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าเราใจกว้าง เรารู้จักที่จะให้ เรารู้จักที่จะรับ เรารู้จักที่จะแบ่งปัน ผู้ปกครองของเราเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันประชาชนใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ต้องเดือดร้อน

มีความสนใจในการต้อนรับชาวต่างประเทศทำให้เกิดความนิยมชมชอบ แต่ในโลกปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก การตั้งสถาบันโลกคดีขึ้นมาจึงมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้คนไทยได้รู้จักโลกในขณะนี้ ให้ต่างชาติรู้จักเราในเชิงลึกมากขึ้น ไม่ใช่รู้จักแต่เรื่องการเมืองมาท่องเที่ยว เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะประเทศไทยยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ช่างศิลป์ท้องถิ่น เป็นต้น เราจำเป็นต้องทำการศึกษาค้นคว้า ให้ทราบว่าบริเวณนี้มีสิ่งใดที่เป็นอารยธรรมระดับโลกหรือเป็นอารยธรรมระดับภูมิภาค เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำงานวิจัยค้นคว้ากันต่อไป ภารกิจในระยะเวลา 1 ปีของสถาบันโลกคดีศึกษาที่ผ่านมาในส่วนของโลกคดีศึกษา ได้ทำภารกิจที่เป็นพื้นฐาน เป็นรากฐานของการต่างประเทศในภาคหน้าคือการพยายามรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ชาวต่างชาติได้กล่าวถึงไทยมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ทวารวดี สมัยขอม สมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา ซึ่งมีเอกสารมากมายที่ได้จากการสืบค้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำวิจัยผลงาน และจะเป็นข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่รู้จักของชาวโลก รู้จักรักษาคุณภาพความสมดุลกับชาวโลกในภูมิภาคต่าง ๆ มาเป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเรื่องของโลกาภิวัตน์

เป้าหมายที่สำคัญอีกประการของสถาบันโลกคดีศึกษาคือการสร้างคน การสร้างให้คนไทยมีความรู้มีความเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจ มีความเข้าใจโลกอย่างแท้จริง มีวิสัยทัศน์ ไม่เชื่อตามข่าวลือสังคมหรือตามข่าวลวงของสำนักข่าวต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายอันทำให้เกิดความสับสน จำเป็นต้องให้เข้าใจข้อเท็จจริง ความจริงคืออะไร ข้อเท็จจริงคืออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงกำลังความสามารถให้เหมาะสมกับสถานะจะเป็นสถานะทาง Geopolitics Geoeconomics สถานะทางวัฒนธรรม หรือทางอารยธรรมที่กำลังศึกษาค้นคว้ากันอยู่ สิ่งนี้หากได้มีการเพิ่มพูนความรู้ เสมือนเป็นการติดกำลังอาวุธให้กับประชาชน เป็นอาวุธทางปัญญา เมื่อเราติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนแล้ว ก็จะสามารถที่จะอยู่ในโลกได้อย่างปลอดภัยและอาจอยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้ได้ในอนาคต

